

# ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

BANK OF THAILAND LEARNING CENTER

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ในวาระครบ 75 ปี ของการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นที่ให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ธปท. มองว่าโมเดลโลกยุคใหม่นี้เป็นยุคเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy) ทักษะที่สำคัญมากสำหรับคนรุ่นใหม่ คือ ทักษะการแบ่งปันและทักษะการเรียนรู้ ในอนาคตจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีสองทักษะนี้

สำหรับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ให้เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก ให้บริการด้านความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน จึงมีแนวคิดการออกแบบโดยเน้นการใช้โครงสร้างอาคารเต็มชั้นบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบาย เพื่อเพิ่มความรู้สึกเข้าถึง และเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น ทั้งยังสามารถรองรับผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องทางสายตา และการได้ยินที่จะมาเยี่ยมชมอีกด้วย



## พื้นที่ภายในที่น่าสนใจ

อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

### ส่วนที่ 1 : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับเงินตรามาทุกยุคทุกสมัย ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการค้าเงินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ และบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบอกเล่าความเป็นมาของโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยไว้อย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 4 ชั้น ประกอบด้วย

#### 1) นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร / เรื่องเล่า ธพท. (ชั้น 2)

สัมผัสเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย เมื่อครั้งโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน

พ.ศ. 2512 อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสู่การเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบันและเปิดประสบการณ์ชมห้องมันคงขนาดใหญ่ของโรงพิมพ์ธนบัตรซึ่งเคยเก็บรักษาธนบัตรก่อนนำออกใช้ในระบบเศรษฐกิจพร้อมชม “เรื่องเล่า ธพท.” ที่บอกเล่าถึงภารกิจสำคัญของธนาคารกลางของประเทศไทยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคน

#### 2) นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชั้น 1)

เรียนรู้ประวัติและบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการดำเนินนโยบายการเงิน การกำกับดูแล และพัฒนาระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน นำเสนอผ่านสื่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

▼ โถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร (ชั้น 2) ▶





▲ นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชั้น 1)

### 3) นิทรรศการเงินตรา 2 (ชั้น B1)

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยควบคู่กับวิวัฒนาการของเงินตราไทยที่เล่าเรื่องผ่านชีวิตของชาวสยามในยุครัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน ร่วมชมธนบัตรที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงธนบัตรในปัจจุบัน ซึ่งรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

### 4) นิทรรศการเงินตรา 1 (ชั้น B2)

ย้อนรอยอารยธรรมของเงินตรา ค้นหาที่มาของเงิน ซึ่งปรากฏตัวขึ้นในแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ ของโลก มีการแลกเปลี่ยนข้ามภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์รวมทั้งมีพัฒนาการข้ามกาลเวลา ชวนให้ค้นหาความหมายของเงินและค้นหาคำตอบว่ามนุษย์สร้างเงินขึ้นมาเพื่ออะไร



▶ นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร / เรื่องเล่า ธนาคารแห่งประเทศไทย



▶ นิทรรศการเงินตรา 2 (ชั้น B1)



▶ นิทรรศการเงินตรา 1 (ชั้น B2)

## ส่วนที่ 2 : ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

ห้องสมุดที่ผสมผสานระหว่างแนวคิด “Knowledge Center” และ “Digital Library” ด้วยการให้บริการหนังสือ วารสาร บทความ รายงาน ข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ โดยเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและเป็นคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลาง ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในพื้นที่โปร่งโล่ง บรรยากาศผ่อนคลาย โดยมีพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) มีห้องประชุม และสื่อมัลติมีเดียไว้ให้บริการและอำนวยความสะดวก



ภายในห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ห้องสมุดได้จัดแสดงนิทรรศการ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พระองค์แรก ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพระบิดาผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจการเงินของไทย



▲ ทางขึ้นนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย



ภายในห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย





Checking Zone



BOT Money Terminal

### ส่วนที่ 3 : นิทรรศการความรู้ทางการเงิน BOT MONEY TERMINAL

จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ มีสาระ สนุก และ เข้าใจง่าย” โดยเปรียบเทียบเรื่องการเงินเหมือนการเดินทางด้วยเครื่องบิน ที่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และ กำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงการที่ต้องเจอกับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเข้ามากระทบระหว่างการเดินทางที่ผู้เดินทางจะต้องตัดสินใจอีกด้วย โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ Booking Zone, Checking Zone และ Take Off Zone



BOT Money Terminal



#### ส่วนที่ 4 : พื้นที่กิจกรรมและนิทรรศการหมุนเวียน

การเรียนรู้เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด สปท. มุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นชุมชนของผู้ที่รักการเรียนรู้ มีความสนใจที่หลากหลายเป็นชุมชนที่มีชีวิตที่ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งสนุก น่าตื่นเต้น และสร้างพลังของการแบ่งปันความคิดที่สร้างสรรค์ กิจกรรมร่วมที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และนิทรรศการหมุนเวียนที่น่าเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

ในปี 2561 พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018 เป็นสุดยอดพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ



ในปี 2561 พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018 เป็นสุดยอดพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2561

เวลาทำการ :

#### พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม  
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 16.30 น.

(หยุดวันจันทร์และวันหยุดสถาบันการเงิน)  
สามารถเข้าชมได้ด้วยตนเอง

โดยใช้ BOT Museum Application ช่วยนำชม

และมีเจ้าหน้าที่นำชม วันละ 4 รอบ ดังนี้

รอบเช้า 10.30 น. และ 11.00 น.

รอบบ่าย 14.00 น. และ 14.30 น.

#### ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย และ

#### นิทรรศการ BOT Money Terminal

เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 20.00 น.

(หยุดวันจันทร์และวันหยุดสถาบันการเงิน)

